



แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

() รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

() รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 -30 กันยายน 2566)

ชื่อชมรมชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง
สถานที่ตั้งถนนสันติราษฎร์บำรุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐

ชื่อผู้ประสานงานนายประสิทธิ์ ทาแก้ว..... โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๗๓๖๖๔

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 กิจกรรม

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 0 บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 0 บาท
- จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน 0 บาท

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					(ต.ค.-ธ.ค.66)	(ม.ค.-มิ.ค.67)	(เม.ย.-มิ.ย.67)	(ก.ค.-ก.ย.67)	
- การรับ-ส่ง เสด็จเข้าพระวงศ์ -เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีวันสำคัญต่าง									
๒.๓ กิจกรรม ภาวไร้หมวกกันน็อค ใส่เข็มขัด นิรภัยเวลาขับรถ	-	จนท.ไม่ใส่หมวก กันน็อค น้อยกว่า 5%	0	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไ	แจ้ง นโยบาย	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน	เจ้าหน้าที่มีวินัยในการจราจร
๓) แผน สุขจิต ๓.๑ กิจกรรม ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระบอบกลาง - มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสทุกขั้นตอน - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย - ควบคุมกำกับการตรวจรับของให้มีจริงตามรายงาน - มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า 100%	1. คะแนน ITA มากกว่า 85% 2. ร้อยละ 100 ของ การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินไปตาม ระเบียบพัสดุ 3. ไม่มีข้อข้อ ร้องเรียนเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ ถ้ามีตรวจสอบแล้ว ไม่มีมูลความจริง ไม่ ถูกลงโทษทางวินัย	0	บริหารงาน ทั่วไ	ประกาศ นโยบาย	จัดทำ ช่องทาง ร้องเรีย น	ควบคุม ประเมินผ ล	ควบคุม ประเมิน ผล	จนท.มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน การทำงาน โดยวัดผลที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) แผน จิตอาสา ๔.๑. กิจกรรม ภาวทำ 5.ส.แบ่งพื้นที่การทำ กิจกรรม จนท. จิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความ สะอาดพื้นที่ส่วนรวมของ สสอ.	จนท.เข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า ร้อยละ 80	บริเวณ สสอ.มีความ สะอาด ปลอดภัย	0	ชมรม จริยธรรม	ประกาศ นโยบาย	เริ่ม ดำเนินก าร ทุกเดือน	ดำเนินกา ร ทุกเดือน	ประเมิน ผล ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่มีความเสียสละ และ มีการช่วยเหลือแบ่งปัน
๔.๒. กิจกรรม จิตอาสาณรงค์สำรวจจุดน้ำขุ่นและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	- จนท.เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่พบลูกน้ำในบริเวณ สสจ.และมีความสะอาด ปลอดภัย	0	งาน ควบคุม โรค	ประกาศ นโยบาย	เริ่ม ดำเนินก าร	ดำเนินกา ร ทุกเดือน	ประเมิน ผล ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ในชุมชน

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.67)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.67)	
						ทุกเดือน			

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามนโยบายของทางกระทรวงโดยท่านประธานชมรม ได้ประชุมทีมงานและมอบหมายนโยบายพร้อมการมีส่วนร่วมของทางสมาชิกชมรม และการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

การดำเนินงานบางกิจกรรม เจ้าหน้าที่เข้าร่วมไม่ครบ

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

การจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทางสมาชิก และการต่อยอดไปยังหน่วยบริการในสังกัด คือ รพ.สต.ทุกแห่ง

